

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN IA H'DRAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai;
- Điện lực thành phố Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Công văn số 85/TTHĐND-TH ngày 11/9/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

**1.** Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì (*chi tiết có Phụ lục giao nhiệm vụ kèm theo*) khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp. Hoàn thành **trước ngày 05 tháng 10 năm 2024**.

**2.** Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện và các đơn vị có liên quan **trước ngày 10 tháng 10 năm 2024** để theo dõi, thông tin với cử tri và giám sát theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Nhàn**

**PHỤ LỤC**  
**GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**  
**TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII (CẤP HUYỆN)**  
*(Kèm theo Công văn số: /UBND-TH ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)*

STT	KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ</b>				
I	<b>Xã Ia Dom</b>				
1	<b>Cử tri: Lù Văn Nghiệp, thôn 4 kiến nghị:</b>	<p>(1) Thôn có 29 học sinh dưới 6 tuổi hiện nay phải ra điểm trường trung tâm của xã để học tập là quá xa, phụ huynh đưa đón vất vả. Đề nghị các cấp quan tâm, đầu tư điểm trường tại thôn 4 để phục vụ nhu cầu học tập của các cháu.</p> <p>(2) Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ thiệt hại hoa màu cho người dân khi bị thiên tai, mưa lũ gây ra.</p>	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; UBND xã Ia Dom và các đơn vị liên quan	
2	<b>Cử tri Mã Văn Ngọc, thôn 4 kiến nghị:</b>	Hiện nay một số công nhân đang làm việc cho Nông trường 2 thuộc Công ty CP ĐTPT Duy Tân chưa có đất ở. Đề nghị các cấp quan tâm bố trí, quy hoạch khu dân cư để bố trí cho công nhân định cư lâu dài.	UBND xã Ia Dom	Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan	
3	<b>Cử tri Vi Văn Tuyến, thôn Ia Muung kiến nghị:</b>	Đề nghị Điện lực huyện Ia H'Drai kéo dài đường điện và lắp công tơ điện cho các hộ dân ở lô 2 khu vào nhà văn hóa Thôn Ia Muung ( <i>Hiện đã có trụ điện, nhưng chưa kéo dây</i> ).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Điện lực thành phố Kon Tum, UBND xã Ia Dom và các đơn vị liên quan	

STT	KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
4	<b>Cử tri: Vi Văn Huê, thôn Ia Muung kiến nghị:</b>	Thôn Ia Muung có 25 hộ bị thiệt hại về diện tích lúa nước khoảng 4,5ha và bể 06 ao cá, đối với các hộ bị thiệt hại về diện tích lúa nước tương đối nặng nề không thể khắc phục bằng sức người được. Đề nghị cấp trên hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 7/2024.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND xã Ia Dom và các đơn vị liên quan	
5	<b>Cử tri Trung Tộc Lệnh, thôn 3 kiến nghị:</b>	Một số hộ dân tại Nông trường 1 Công ty CP ĐTPT Duy Tân (thuộc thôn 3) đã trồng điều và cho thu hoạch từ năm 2023; năm 2024, hộ dân vào phát thực bì để tiếp tục thu hoạch nhưng nhân viên Lâm trường thuộc Công ty MTV MTV lâm nghiệp Ia H'Drai ngăn cấm, vì đây là đất của Công ty lâm nghiệp. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét để hộ dân được phát dọn và thu hoạch diện tích điều trên.	UBND xã Ia Dom	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan	
<b>II</b>	<b>Xã Ia Toi</b>				
1	<b>Cử tri Nguyễn Thị Thu, thôn 8 kiến nghị:</b>	Nhà tôi ở từ năm 2013, khi chưa có huyện, xã nhưng đến nay chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho tôi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Ủy ban nhân xã Ia Toi và các đơn vị liên quan	

**\*Ghi chú:** Các nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tại Công văn số 1620/UBND-TH ngày 29/8/2024